

จอลอยตัวราคาน้ำตาลธ.ค.นี้

นายสมศักดิ์ จันทรวงทอง เลขานุการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เปิดเผยว่า ภายในเดือน ธ.ค.นี้ แผนการลอยตัวราคาน้ำตาลทราย คาดว่าจะมีความชัดเจนเพื่อนำไปสู่การลอยตัวราคาน้ำตาลทรายได้ในเดือน ธ.ค. 60 ซึ่งเป็นช่วงฤดูหีบอ้อยปี 60/61 เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่มีความเหมาะสม เพราะราคาน้ำตาลทรายในตลาดโลกอยู่ราคาไม่ได้สูงหรือต่ำมากนัก ไม่กระทบต่อผู้บริโภคมากนัก

“การเจรจาครั้งนี้ เป็นไปตามแนวทางการเจรจากับบราซิล ซึ่งก่อนหน้าได้มีการยื่นคำร้องต่อองค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ) กล่าวหาไทยอุดหนุนอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย จึงนำมาสู่การเจรจาเพื่อไม่ให้เกิดการฟ้องร้อง ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการอ้อยและ

น้ำตาลทราย (สอน.) ก็เห็นชอบในหลักการไปแล้วที่จะปรับโครงสร้างนำไปสู่การลอยตัว และช่วงนี้มีความเหมาะสม โดยการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายได้ดำเนินการต่อเนื่องในส่วนของการแก้และปรับกฎหมายเพื่อรองรับซึ่งการลอยตัวราคาน้ำตาลทรายเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องดำเนินการ”

สำหรับหลักการนำไปสู่การลอยตัวจะต้องยกเลิกระบบโควตาน้ำตาลทรายที่เดิมกำหนดไว้เป็นน้ำตาลทรายบริโภคในประเทศ (โควตา ก.) น้ำตาลทรายดิบส่งออก 8 แสนตัน (โควตา ข.) น้ำตาลทรายส่งออกส่วนที่เหลือจากโควตา ก.และ ข. (โควตา ค.) โดยแนวทางดังกล่าวเพื่อป้องกันการขาดแคลนบริโภคใน

ประเทศจะมีกติกากำหนดให้โรงงานน้ำตาลทรายต้องสต็อกน้ำตาลทรายขาวไว้รองรับให้ได้ทุก 1 เดือนเพื่อป้องกันไม่ให้นำไปส่งออกหมดซึ่งหากขายออกไปโดยทำให้ขาดแคลนจะมีโทษ ทั้งนี้ระบบโควตาดังกล่าวเชื่อว่าจะไม่ทำให้น้ำตาลทราย

ขาดแคลนเพราะปัญหาที่ผ่านมาราคาน้ำตาลทรายไม่สอดคล้องกับตลาดโลกเมื่อราคาน้ำตาลต่างประเทศสูงกว่าก็จะทำให้เกิดการไหลออกและหากราคาในประเทศสูงกว่าก็จะทำให้ราคาไหลเข้าเมื่อราคาใกล้เคียงตลาดโลกปัญหานี้ก็จะสร้างความสมดุลมากขึ้น และการลอยตัวก็จะนำไปสู่ระบบการซื้อขายที่เสรีกลไกการค้าเสรีก็จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ



สมศักดิ์ จันทรวงทอง

นายสิริวัทธิ์ เสียมภักดี ประธานคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ของ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย กล่าวว่า อุตสาหกรรมน้ำตาลทรายได้ประเมินภาพรวมการเพาะปลูกอ้อยประจำฤดูกาลผลิตปี 60/61 ที่ได้เริ่มต้นเพาะปลูกตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาจะดีกว่ารอบการผลิตของปี 59/60 เนื่องจากเริ่มมีฝนตกในพื้นที่ปลูกอ้อย โดยคาดการณ์ว่าในปีนี้มีปริมาณฝนเพิ่มขึ้น ส่งผลดีต่ออ้อย ขณะเดียวกันพบว่า ชาวไร้อ้อยหลายรายเตรียมพื้นที่เพาะปลูกและลงต่ออ้อยใหม่เพื่อหวังผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ชาวไร่บางรายได้ขยายพื้นที่เพาะปลูก เนื่องจากยังมองแนวโน้มราคาน้ำตาลโลกที่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยคาดว่าปริมาณอ้อยเข้าหีบในฤดูกาลผลิตปี 60/61 น่าจะดีกว่าปีนี้ ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 93 ล้านตันอ้อย.